

TỈNH ỦY HƯNG YÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số 2639 - CV/TU

V/v tăng cường chỉ đạo công tác
PCCC và CNCH; thực hiện một số
nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
trên địa bàn tỉnh

Hưng Yên, ngày 02 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: - Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh,
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy.

Thực hiện Kết luận số 02 - KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47 - CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2021-2023; Công điện số 31/CĐ - TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và một số nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Báo cáo số 451 - BC/ĐUCA ngày 27/3/2024 của Đảng ủy Công an Trung ương. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là: Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 2560-CV/TU ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,...

2- Khẩn trương kiện toàn, củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác bảo đảm an ninh trật tự, PCCC và CNCH tại khu dân cư, cơ sở và cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục kiến thức để mỗi cán bộ, đảng viên, tầng lớp Nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện quy định của pháp luật về PCCC. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ở cơ sở rộng khắp, chất lượng, hiệu quả; duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả hoạt động của 02 mô hình “*Tổ liên gia an toàn PCCC*” và “*Điểm chữa cháy công cộng*” trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH theo quy định.

3- Triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp hữu hiệu phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố nguy cơ, các vụ cháy, nổ; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác chữa cháy, CNCH; Nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy và tổ chức chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC; thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ CNCH.

4- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt pháp luật và tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH, nhất là động viên vai trò nòng cốt trong các tổ chức tự quản PCCC ở khu dân cư, tổ dân phố.

5- Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cấp ủy các cấp, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tham mưu, triển khai xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. Ưu tiên nguồn lực đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác PCCC và CNCH. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ việc sản xuất, lắp ráp trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH ở trong nước. Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC và CNCH; nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo sự cố phục vụ công tác quản lý, thông tin, chỉ huy, điều hành chữa cháy, CNCH trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến với các nước. Xây dựng chế độ chính sách nhằm thu hút các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, các văn bản, quy định về công tác PCCC và CNCH của Trung ương và địa phương

6- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, các văn bản, quy định về công tác PCCC và CNCH của Trung ương và địa phương về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (*Qua Đảng ủy Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo*) theo quy định.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công an TW,
- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an,
- Như trên (*để thực hiện*),
- Đảng ủy Công an tỉnh,
- Các Đ/c Ủy viên BTVTU,
- LĐ VPTU, TK BTTU,
- P.TH.
- Lưu: VPTU, CV^{Năng}.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Trần Quốc Toàn